

BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

(Đính kèm Công văn số /UBND-NN ngày tháng năm 2022 của UBND huyện Tân Phú)

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN LÀ TRÁCH NHIỆM

Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải được sinh ra nhiều hơn. Điều này có nghĩa là một lượng lớn rác thải được tạo ra mỗi năm và sự tăng lên của nó là điều không được mong đợi. Phân loại và tái chế là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Hầu hết các loại chất thải được tạo ra có thể được phân loại ngay tại nhà.

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn bởi chất thải rắn sinh hoạt nếu chỉ chôn lấp thông thường sẽ gây rất nhiều lãng phí như: tốn diện tích lớn cho việc xây dựng, chi phí vận hành các bãi chôn lấp; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Ngoài ra, các nguồn nguyên liệu có thể tái chế như: rác hữu cơ, giấy, nhựa, kim loại... cũng bị vùi chôn trong đất mà theo tính toán phải mất hàng trăm năm sau mới có thể phân hủy. Đặc biệt, với lượng hữu cơ lớn trong rác thải sinh hoạt (ước tính khoảng 50 - 70%), đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất phân vi sinh, một loại phân rất tốt cho cây trồng và thân thiện với môi trường. Chất thải nhựa, giấy, kim loại có thể bán cho các đơn vị phục vụ tái chế.

Với số lượng chất thải rắn sinh hoạt khổng lồ thu gom hàng ngày thì việc phân loại càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Nhưng hiện nay thói quen của nhiều người dân là tất cả các loại rác – bao gồm thực phẩm thừa, vật dụng hỏng... đều được bỏ chung một túi/ thùng rác mà không cần biết trong số chất thải sinh hoạt hàng ngày cũng có những loại chất thải có thể đưa vào tái chế và phục vụ cho cuộc sống con người.

Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có **trách nhiệm** phân loại chất thải rắn sinh hoạt và chứa đựng trong các túi/thùng chứa riêng biệt và chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển theo đúng quy định; cơ sở thu gom, vận chuyển có quyền từ chối thu gom chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là việc làm hết sức cần thiết. Do vậy, chúng ta phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nhất là tại các hộ gia đình để việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt được dễ dàng hơn.

Phương pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai được thể hiện cụ thể theo hình dưới đây:

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

HÀNH ĐỘNG NHỎ, Ý NGHĨA LỚN



“RÁC KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI CHỈ LÀ RÁC .RÁC ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ TÀI NGUYÊN”

+ Nhóm chất thải thực phẩm: Đối với loại chất thải này khuyến khích ủ phân tại nhà hoặc làm thức ăn chăn nuôi (phù hợp với vùng miền núi như huyện Tân Phú)

+ Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Đối với loại chất thải này người dân chủ động thu gom và bán phế liệu.

+ Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: túi/hộp nhựa nhiễm bẩn, quần áo cũ, băng, tả, giấy vệ sinh, thủy tinh, đồ da các loại. Loại chất thải này giao cho đơn vị thu gom.

Ngoài ra, trong hoạt động sinh hoạt còn phát sinh 02 nhóm chất thải phát sinh không thường xuyên, bao gồm:

+ Nhóm chất thải cồng kềnh: Loại chất thải này khi phát sinh người dân phải liên hệ đơn vị thu gom và trả phí mỗi khi phát sinh.

+ Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: pin, bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn trùng muỗi; bóng đèn, thiết bị điện tử, gia dụng hư

hông. Loại chất thải này người dân sẽ giao cho điểm thu hồi chất thải nguy hại tại địa bàn xã, thị trấn.

Những hành động nhỏ của mỗi người chúng ta là những giải pháp hết sức đơn giản, dễ làm, nhưng cần sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân. Nếu mỗi người trong chúng ta có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường, những hậu quả từ rác thải sẽ được giảm thiểu mạnh mẽ.

